

# Màng trinh có còn quan trọng?

Đồng thời, những bạn nam cũng sẽ cởi mở hơn và gạt bỏ các định kiến “còn trinh” với phụ nữ mình để có một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa với lứa đôi.



## Màng trinh là gì?

Màng trinh là một tấm màng niêm mạc được hình thành từ trong bụng mẹ, thuộc bộ phận sinh dục nữ, nằm giải pháp cửa âm hộ khoảng 2-3cm. Tấm màng trinh này không bao bọc cả vùng kín mà chỉ bám vào xung quanh thành cô bé ở bên trong.

Có không ít dạng màng trinh, tùy theo kiểu nếp gấp mà màng trinh sẽ dày luôn mỏng. Cấu tạo của màng trinh là lớp niêm mạc với nhiều mạch máu li ti. Khi giao hợp sẽ tạo sự thương tổn, làm màng trinh mắc phải rách và chảy máu. Lượng máu trinh có thể chảy nhiều lần hoặc rỉ ít máu tùy theo độ dày của màng trinh. Hiển nhiên, với màng trinh dày và kết cấu kín sẽ chảy máu rất nhiều lần và có cảm thấy đau rất rõ ràng.

## Độ dày của màng trinh

- Màng trinh dày bình thường: nữ giới có màng trinh với độ dày bình hay sẽ gặp phải rách khi quan hệ tình dục thâm nhập sâu. Khi mắc phải rách sẽ có chảy một lượng máu và cảm thấy đau nhiều hay ít là tùy mỗi người.
- Màng trinh quá dày: các dạng màng trinh quá dày hay bịt kín lối âm đạo sẽ nên phẫu thuật bỏ màng trinh hay nong màng trinh rộng ra mới tạo được lối thoát kinh nguyệt ra Ngoài. Đồng thời cũng tạo điều kiện để quan hệ tình dục dễ dàng xâm nhập hơn và không còn gặp phải đau đớn.

- Màng trinh quá mỏng: các bạn nữ có cấu tạo màng trinh mỏng manh hay gặp phải thực hiện môn dần theo thời gian vì chất thải cô bé, kinh nguyệt,... Sẽ dễ bị rách hơn, ngay cả những hoạt động sinh hoạt luôn ngày như: đạp xe, té ngã, chạy bộ,...

## Công dụng của màng trinh

Các nhà khoa học tin rằng đa số chị em phụ nữ đều sinh ra đã có màng trinh. Chỉ có khoảng 0.03% là bẩm sinh không có màng trinh.

Sau góc độ Y khoa và trải qua những cuộc tìm hiểu, màng trinh thật chất chỉ là một tấm màng mắc phải phá quên trong liệu trình tiến triển bộ phận sinh dục tại phụ nữ và không có khả năng gì quan trọng. Theo một vài quan niệm khác, bộ phận sinh dục của giới nữ hờ hơn cậu nhỏ của đấng mày râu, tấm màng trinh chỉ sử dụng để ngăn sự xâm nhập virus có hại vào trong.

Khúc mắc đặt ra rằng, liệu tấm màng trinh tưởng chừng “KHÔNG CÓ CHỨC NĂNG” gì lại không biết từ khi nào mà vô tình trở thành thước đo giúp sự trinh tiết của nữ giới?

Nếu chúng ta “hoán đổi giới tính”, đấng mày râu sẽ có màng trinh thì liệu đấng mày râu sẽ lấy màng trinh thực hành thước đo sự trinh tiết giúp họ không?

## Giao hợp xong màng trinh có rách không?

Theo một tìm hiểu thực tế về Sự khác biệt hình thái màng trinh giữa bạn nữ độ tuổi vị thành niên về “Có” và “Không” quan hệ tình dục, kết quả là:

- Chiều rộng trung bình mép màng trinh không có sự không giống biệt giữa hai nhóm đã và chưa quan hệ tình dục.
- 52% còn nguyên vẹn màng trinh sau giao hợp.

Chị em đã rách màng trinh sau quan hệ tình dục nghĩa là đã biến mất trinh. Nếu vậy còn trường hợp đã giao hợp rồi, mà chưa rách màng trinh là vẫn còn trinh? Thường quan hệ bên Ngoài (quan hệ không thâm nhập), quan hệ qua hậu môn, quan hệ tình dục bằng miệng, thủ dâm bằng tay bên Bên cạnh,... Thì được xem là còn trinh tiết?

Một cuộc tìm hiểu về màng trinh năm 1906, một bác sĩ đã dành cả đời để kiểm tra màng trinh của mọi dân và trinh nữ thì cũng không thể nhận ra sự khác biệt màng trinh của họ.

Với tất cả các điều Vừa rồi thì màng trinh có còn là thước đo duy nhất để quy chụp về “trinh tiết” của bệnh nhân chị em phụ nữ luôn không?

## Trinh tiết là gì?

Trinh tiết luôn tiết hạnh là định nghĩa về bệnh nhân chưa từng giao hợp. Với trinh nữ là chỉ phụ nữ còn trinh, chưa giao hợp với bất kỳ đối tượng nào. Khi nhắc về trinh tiết đấng mày râu là trai tân và đồng nam.

Trinh tiết còn có thể sử dụng với ý nghĩa rộng. Đó là người trung trinh, biết giữ gìn đạo đức, chung thủy với chồng và vợ (sau khi lấy chồng/vợ sẽ không ngoại tình với bất cứ ai khác).

Nhìn chung, trinh tiết là biểu tượng cho sự thuần khiết trong tâm hồn, giữ gìn đạo đức và tiết chế dục vọng để giữ thể xác trong sạch trước và dưới hôn nhân.

Như vậy, hai khái niệm về sự trinh tiết và màng trinh phải được tách biệt nhau, không thể là một. Những trường hợp nữ giới gặp phải cưỡng hiếp hay phẫu thuật màng trinh để trị bệnh thì được xem là trinh tiết vẫn còn.

## Tác nhân trinh tiết của chị em phụ nữ

Trinh tiết được ghi chép không ít trong những nền văn hóa và tôn giáo. Trong những ghi chép của tôn giáo, lẫn nền văn hóa đều ghi rõ trinh tiết là khái niệm về đạo đức, tinh thần và chỉ người bệnh chưa giao hợp tại cả phái nam và phái nữ.

Tuy nhiên, thay vì được áp đặt giúp cả hai phái thì hai chữ “trinh tiết” lại chỉ áp đặt khá nặng nề cho mỗi nữ giới.

- Vì sao trinh tiết lại không nên áp dụng tuân thủ quy chuẩn giúp đối tượng đàn ông?
- Vì sao bệnh nhân bạn trai kích thích chiếm đoạt thể xác của người bệnh phụ nữ mà không chịu trách nhiệm hay lấy “hôn nhân” làm đích đến cho cả hai?
- Tại sao lại có những câu lưu truyền như: “Phụ nữ như cái ổ khóa, còn đàn ông thì như cái chìa khóa. Ổ khóa mà chìa nào cũng mở được là ổ khóa hư. Còn chìa khóa mà mở được mọi ổ khóa là chìa khóa vạn năng.”
- Vì sao người bệnh con gái quan hệ với rất nhiều lần đối tượng phái mạnh là “lãng lơ”, mà phái mạnh quan hệ tình dục nhiều là có “kinh nghiệm tình trường” luôn “đào hoa”. Đào hoa liệu là một mỹ từ để tẩy trắng hết tính lãng nhãng, ngoại tình cho đàn ông?

Dựa Trên đây tất cả điều này bắt gặp rõ được sự không công bằng cho chị em về vấn đề trinh tiết. &Ldquo;Trinh tiết được quy chụp lên bệnh nhân đàn bà chính là một công trình xã hội hình thành bởi sự biến đổi phụ nữ thành hàng hóa”.

Chính do một hệ thống xã hội phụ hệ “trọng nam khinh nữ” - nơi nam giới có vai trò quan trọng trong việc tạo nên của cải, vật chất đã làm cho chị em nữ giới thua kém hơn và trở thành tài sản giúp đối tượng nam giới. Con gái trở thành món hàng như nô lệ, chiến lợi phẩm, công cụ sinh sản,... Và “trinh tiết” sẽ làm tăng giá chữa trị món hàng hơn.

Từ thời Trung cổ, trinh tiết đã được xem là hình thức để thăm khám quan hệ cha con. Bệnh nhân chị em phải giữ trinh tiết để đảm bảo sự thuần khiết cho dòng dõi của chồng. Tồn tại sau một xã hội “trọng nam khinh nữ” đã làm cho chị em phụ nữ là đối tượng phải giữ gìn tiết hạnh, còn người bệnh đàn ông thì không nên điều đó.

## Trinh tiết có còn quan trọng không?

### Những áp bức từ những cuộc thăm khám trinh tiết

Trinh tiết định hình giá trị của một bệnh nhân chị em và tạo nỗi ám ảnh sâu vào trong tiềm thức của phái nữ. Vô số cuộc thăm khám trinh tiết đã và đang xảy ra bao gồm các hoạt động: sử dụng bạo lực để cưỡng bức kiểm tra, xem và chạm vào màng trinh,... Hoặc ghê sợ hơn là cuộc thăm khám sau sự giám sát của rất nhiều lần người bệnh.

Tất cả những hoạt động này đã tạo sự áp bức lên tinh thần và thể xác của đối tượng phụ nữ chỉ nhằm để kiểm tra đó là cô gái còn trinh. Việc kiểm tra trinh tiết được nhận xét như một “cuộc tấn công tình dục”, tạo ra những hậu quả tâm lý bao gồm: sự lo lắng, sợ hãi và nhục nhã giúp phái nữ. Chính do phát hiện những tiêu cực từ các cuộc thăm khám này mà Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cấm kiểm tra trinh tiết từ năm 2018.

Chính do những áp bức trong tư tưởng và thể xác, mà giới trẻ, nhất là là phái nữ Gen Z đã ủng hộ giao hợp mở, nghĩa là được quyền tự chủ quyết định thời điểm và xem việc giao hợp là quyền quyết định của cá nhân.

## Trình tiết có quan trọng không?

Tuy nhiên, khi bàn về thắc mắc “Trình tiết có còn quan trọng không?” thì vẫn liên tục tiếp diễn sự tranh cãi này giữa hai hệ tư tưởng.

Với những bệnh nhân nhận sự giáo dục của hệ tư tưởng Khổng Tử - Mạnh Tử, tư tưởng phương Đông thì “trình tiết đáng giá ngàn vàng”. Một bộ phận rất lớn thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay thì ủng hộ làn sóng của cuộc “Cách mạng tình dục” tại phương Tây với quan niệm việc giao hợp là chuyện cá nhân và không có gì nghiêm trọng và được quyết định chọn thời điểm được giao hợp lần đầu tiên.

Khi cố gắng pha trộn hệ tư tưởng trước với “trình tiết đáng giá ngàn vàng” và hệ tư tưởng mới với quan điểm tự vì tình dục thì hiển nhiên vẫn rất hay tiếp diễn các tranh luận xung đột và không đi đến được kết quả thống nhất.

Như vậy, việc xác định đúng thường sai về sự quan trọng của trình tiết sẽ nên thuộc vào quan điểm của mỗi người bệnh. Hai hệ tư tưởng với hai cách sống không giống nhau sẽ không thể nào đánh giá thắc mắc trình tiết với chung một tiêu chí được.

## Con trai không được dùng màng trinh để đánh giá nhân phẩm của phụ nữ

Thực tế có hơn 50% bạn gái không chảy máu trong lần quan hệ tình dục đầu tiên. Vì, có thể con gái không có màng trinh ngay khi vừa sinh ra hay không ít chị em có cấu tạo màng trinh mỏng và mắc phải rách do những hoạt động tuổi thơ như chạy nhảy, đạp xe, leo trèo,...

Thêm một điểm quan trọng nữa là, định nghĩa “trình tiết” của bạn nam là gì trước khi bắt đầu yêu đương? Đó là bạn ấy phải là bệnh nhân chưa từng yêu ai? Chị em phụ nữ từng cởi đồ và chưa “quan hệ trong” là quy chuẩn trình tiết của bạn?

Nếu chị em chưa từng giao hợp với ai, nhưng lần đầu tiên lại không chảy máu? Bạn có vội vàng đánh giá cô ấy và khiến cho cô ấy mang cảm thấy tủi thân, đau đớn. Các diễn biến về cách cư xử tiếp theo của bạn có thể làm cho tình cảm nuôi dưỡng bấy lâu nay sẽ có vết nứt xuất hiện.

Việc chăm chăm xét nghiệm tấm màng trinh mỏng dễ rách mà bạn trai đã bất chấp các giá trị về đạo đức, tính biện pháp... Mà quy chụp nữ giới “lãng lo” là điều không thỏa đáng. Đánh giá nhân phẩm của chị em chỉ qua “tấm màng sinh học” sẽ gây nên các kết quả oan trái cho cả hai bệnh nhân. Thay Bởi vậy, bạn trai không nên quá quan trọng trình tiết mà hãy nhìn nhận về tâm hồn, quan niệm sống,... Và quan trọng đặc biệt sống với cô ấy, bạn nam có hạnh phúc không?

Những bạn trai đang sống với hệ tư tưởng là nữ giới phải còn trinh thì cần thiết nói thẳng quan điểm ngay từ đầu để tránh làm khổ cho cả hai đối tượng. Nhưng với đại đa phần bạn trẻ ngày nay có cái nhìn thoáng về giao hợp thì việc áp đặt đàn bà phải còn trinh thì sẽ khá hiếm.

## Vậy, con trai và chị em có nên giao hợp thoải mái?

Thực tế, không phải ngẫu nhiên mà câu hỏi Trinh tiết được tôn vinh trong mọi nền Văn hóa và Tôn giáo. Bởi đối tượng xưa sử dụng chuẩn mực “Trinh tiết” để răn đe nhằm mục đích:

- Cả nam và nữ sẽ có một tình yêu trong sáng, thủy chung với vợ/chồng và không ngoại tình, bị chi phối bởi xác thịt và dục vọng sau kết hôn.
- Mất trinh nghĩa là có xác suất mang thai. Với điều kiện Y tế lạc hậu ngày xưa thì việc sinh đẻ được ví là “bước vào cửa tử”. Thế cần thiết, trinh tiết nhằm răn đe tránh có bầu Cùng với ý muốn.

## Các hệ lụy khi giao hợp bừa bãi của xã hội ngày nay

Khi bất chấp câu hỏi trinh tiết không còn quan trọng, cả hai phái nam và nữ có thể vô tình gặp phải cuốn vào lối sống hưởng thụ xác thịt. Mượn một danh nghĩa “lối sống hiện đại, phóng khoáng” để mặc định là “tình yêu phải đi với sex” đó chính là cỗ máy cho hành vi sai trái với đạo đức.

Cả nam và nữ chỉ đang làm dụng “tự bởi cá nhân” để có một lối sống tùy tiện, buông thả, quan hệ tình dục với bất kỳ đối tượng nào, mà không ngờ sẽ dẫn đến các hệ lụy giúp cả một xã hội:

- Tha hóa đạo đức: Sự dâm dục lẩn át suy nghĩ, các bữa tiệc thác loạn, quan hệ tình dục bừa bãi.
- Tỷ lệ ly hôn tăng cao: Niềm tin về một tình yêu chung thủy dễ tan vỡ, tỷ lệ ly hôn tăng cao. Nhiều phụ nữ/đàn ông không quên được đối tác cũ dù đã kết hôn.
- Tỷ lệ nạo phá thai tăng cao: mang thai Cùng với ý muốn không chỉ tác động cuộc sống của bạn, mà còn mang tới nỗi đau suốt cuộc đời giúp đưa trẻ mắc phải chối bỏ.
- Mắc bệnh tình dục: AIDS, HIV, sùi mào gà,...

## Cả bạn nam và nữ cần quyết định giao hợp dựa Vừa rồi “chuẩn mực đạo đức xã hội”

Chắc chắn rằng, cả phái nam và phái nữ luôn mong muốn có một tình yêu thủy chung và hạnh phúc bên nhau đến hết đời. Tùy quan điểm mỗi cá nhân, nhưng phần lớn thì hôn nhân chính là đích đến cuối cùng của mỗi đời người bệnh. Hôn nhân không chỉ là sự thiêng liêng, mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm dài lâu giúp cả vợ và chồng.

- Đừng nên dễ dãi giao hợp tình dục: Một khảo sát năm 2006 về “tình yêu sinh viên” tại Việt Nam thì có 26% cặp đôi yêu nghiêm túc tới hôn nhân và 74% còn lại là sự hấp dẫn giới tính đơn thuần. Thêm một cuộc điều tra của Tổ chức phòng tránh có bầu tuổi vị thành niên Mỹ (12-19 tuổi) thì có 85% đồng ý cần quan hệ khi mối liên quan dài hạn nhằm tiến tới hôn nhân. Cho nên, bạn trai và chị em phụ nữ đừng nên có một tình yêu gấp gáp mà nên cân nhắc thật kỹ lưỡng có “đúng người” chưa.
- Không được sống thử quá sớm: khúc mắc “có cần thiết sống thử trước hôn nhân không” cũng nhận được rất nhiều bàn luận và không có hồi kết. Để đem điều này ra bàn cãi đúng luôn sai thì vẫn suy về quan điểm sống của mỗi bệnh nhân. Tuy nhiên, bạn gái cần tham khảo thêm thông tin này trước khi quyết định sống thử với bạn trai. Theo tìm hiểu của đại học Columbia thì chỉ có 14% cặp đôi sống thử là tới được với hôn nhân, nhưng họ cũng vẫn luôn cãi nhau và không hạnh phúc. Kết quả từ cuộc nghiên cứu của nhà xã hội học Neil Bennett, những cặp đôi sống thử có tỷ lệ ly hôn trong 5 năm đầu tới 80%, cao hơn khá nhiều so với cặp đôi trước đó chưa sống thử. Không chỉ vậy, nam hay nữ đã sống thử có tỷ lệ ngoại tình cao gấp 4 lần. Vì thế, cả hai bạn nếu vì sự tò mò, tiết kiệm thường thỏa mãn dục vọng muốn gần gũi nhau nhất thời thì không được sống thử.
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/top-10-dia-chi-kham-hiem-muon-o-dau-tot-tai-ha-noi>

- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/chi-phi-kham-phu-khoa-bao-nhieu-tien>
- <http://hnnccdc.camau.gov.vn/chi-tiet-hoi-dap-2893?va-mang-trinh-bao-nhieu-tien-va-mang-trinh-o-dau.html>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/thu-nho-am-dao-o-dau-thu-nho-am-dao-gia-bao-nhieu-tien>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/chi-phi-dot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung-bao-nhieu-tien>
- <https://luagaoviet.com/app/webroot/upload/files/112800071400-va-mang-trinh-o-dau-va-mang-trinh-bao-nhieu-tien.shtml>
- <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/uploads/yhoc/benh-vien-kham-buoi-toi-phong-kham-da-khoa-kham-ngoai-gio.htm>
- <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/uploads/yhoc/goi-y-top-10-benh-vien-phong-kham-phu-khoa-ha-noi-an-toan-uy-tin.htm>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/dia-chi-kham-chua-benh-sui-mao-ga-o-dau-tot>
- <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/uploads/yhoc/9-dia-chi-pha-thai-o-dau-an-toan-nhat-ha-noi.htm>
- <http://hnnccdc.camau.gov.vn/chi-tiet-hoi-dap-2889?kham-phu-khoa-o-dau-tot.html>